

“หมากล้อมสอน  
ให้ผมรู้จักคิด  
ให้มองภาพรวม  
และคิดถึงโอกาส  
อยู่เสมอ หากยังไม่แพ้  
นั่นหมายความว่า  
เรายังมีความหวัง”

กัมปนาท บุญรอด  
ผู้ป่วยโรคเส้นประสาทไขสันหลังเสื่อม วัย 18 ปี



## หมากชีวิต...ลิขิตอนาคต

“เอี้ยด..ดด.ดด” ทันทีที่บ้านประตูหน้าบ้านถูกเปิดออก ทุกสายตาดูต่างจดจ้องไปบนตู้ไม้ใบใหญ่ สิ่งที่ทำให้ทิมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงผู้เขียนเองต้องประหลาดใจ คือ ถ้วยรางวัลที่วางเรียงรายกันเป็นแถวชวนให้อยากเห็นหน้าเจ้าของรางวัล...ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเองพอจะทราบประวัติของ กัมปนาท บุญรอด หรือ แบนด์ มาบ้างว่าเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี แต่พลิกวิกฤตชีวิต หันมาเอาดีด้านกีฬาหมากล้อมตั้งแต่เด็ก... สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ในภาวะที่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย เช่นนี้ อะไรทำให้เขาก้าวไปสู่ความสำเร็จ? ที่แม้แต่คนปกติ น้อยคนนักที่จะทำอย่างเขาได้...

### ก้าวแรกของหมากชีวิต

อณิชา ณ หนองคาย ผู้เป็นแม่ค้นพบความผิดปกติ ตั้งแต่ที่ลูกน้อยยังอยู่ในวัย 8 เดือน เมื่อสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่แข็งแรงอย่างเด็กทั่วไป หลังจากทีตระเวนหา หมอรักษาอยู่เกือบ 3 ปี จึงพบว่า แบนด์เป็นโรคเส้น

ประสาทไขสันหลังเสื่อม เมื่อเด็กน้อยเติบโตใหญ่ขึ้น เขาเริ่มรู้ข้อจำกัดของตนเองเป็นอย่างดีว่าไม่สามารถออกไปเล่นสนุกเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันได้ แต่นั่นก็ทำให้เบนด์มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น และเมื่ออายุประมาณ 9 ขวบ เบนด์ค้นพบความสนใจใหม่ๆ เมื่อได้ดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอันแรงกล้า ก้าวแรกของการสมัครเข้าชมรมหมากล้อมของโรงเรียน เมื่อทางครอบครัวเห็นแว่วว่าหมากเม็ดเล็ก ๆ สีดำและขาวตรงหน้านี้ น่าจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกได้ คุณอณิชาจึงรีบจูงมือลูกไปสมัครเรียน ครูที่โรงเรียนเห็นแว่วจึงแนะนำให้เขาเริ่มหันมาลองเล่นฝึกฝนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน เพียงไม่นานเขาก็ได้โอกาสลงแข่งสนามจริง และประเดิมรางวัลแรกได้อย่างภาคภูมิใจ **ข้อจำกัดที่ถูก “กำจัด”**

หมากล้อม หรือ โกะ กีฬาที่เดิมพันแพ้ชนะอยู่บนกระดานสี่เหลี่ยม ซึ่งผู้เล่นต้องอาศัยชั้นเชิง และการเดินหมากที่

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด



รอบคอบแยบยล อาจเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่อาจดูเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับแบงค์ นักกีฬาหมากล้อมระดับ 4 ตั้ง วัย 18 ปี กลับถูกเสน่ห์ของมันดึงดูดยอมทุ่มเทเวลาศึกษารูปแบบการเล่นและพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังมานานับ 10 ปี แบงค์พบคู่แข่งมากหน้าหลายตาในสนาม ไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กหรือใหญ่ระดับประเทศที่สำคัญคือคู่แข่งเกือบทุกคนที่เจอมา ล้วนเป็นบุคคลปกติที่ร่างกายแข็งแรง ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งเขาแทบไม่



พลาดที่จะคว้ารางวัลมาเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเทอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาด้วย “ความฝันสูงสุด” ของน้องแบงค์คือการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหมากล้อมในระดับนานาชาติ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพในตัวเขาที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

### “ร่างกาย” ต้องพร้อมก่อน “เริ่มเกม”

“ต้องเดินสายแข่งขันทั่วประเทศอยู่บ่อย ๆ แล้วอาการป่วยของตัวเองต้องจัดการอย่างไร?” อีกหนึ่งคำถามที่อดสงสัยไม่ได้ แต่สุดท้ายก็ได้รับการคลี่คลายจากปากของเขาว่า “รู้ดีว่าโรคนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใส่ใจเรื่องการมาตรวจให้เท่ากับการเล่นหมากล้อมเหมือนกัน” ซึ่งถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการมาตรวจรักษาแต่ละครั้ง จะเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวเขาอยู่บ้าง มูลนิธิรามาริบัติฯ จึงช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่ารักษาพยาบาลผ่านงานสังคมสงเคราะห์ อย่างน้อยก็ช่วยสานฝันของหนุ่มยอดนักสู้คนนี้ให้กลายเป็นจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้ **ชีวิตนี้...มีโอกาเสมอ**

แบงค์เล่าเสริมว่ากีฬาชนิดนี้ให้ข้อคิดกับเขาอยู่ตลอด.. “มันสอนให้ผมรู้จักคิด ให้มองภาพรวม และคิดถึงโอกาสอยู่เสมอ หากยังไม่แพ้ นั่นหมายความว่าเรายังมีความหวัง” สิ่งนี้อาจนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของเขาที่ว่า...ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ นั่นหมายความว่าชีวิตต้องสู้ต่อไปอย่างมีความหวัง

## ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบัติ (โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้)

- ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาริบัติ  
เลขที่ 026-4-26671-5
- ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)  
เลขที่ 090-7-00123-4
- ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)  
เลขที่ 879-2-00448-3

สอบถามข้อมูล

02-201-1111

www.ramafoundation.or.th



มูลนิธิรามาริบัติ